



Title :	๑ ไชยส์ คุชฌาณโณ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ราชบัณฑิตยสถาน
Date :	หนังสือพิมพ์มติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๓๑

ยุทธกรรมลูกหนังแห่งมวลมนุษยชาติกำลังเปิดม่านอีกครั้งที่กรุงริโอ ดี จาเนโร ท่ามกลางเสียงเชียร์ และความหวังของแฟนบอลทั่วโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไร ฟุตบอลแห่งความฝันนี้ได้สร้างตำนานเอาไว้ในความทรงจำของผู้คนมากมาย การแจ้งเกิดของ “ไข่มุกดำ” เปเล่ ที่ช่วยให้บราซิลเถลิงแชมป์โลกครั้งแรก รอยเท้าของมาราโดน่าที่หลบผู้ไล่ล่าของอังกฤษ ๖ คน เข้าไปทำประตูจนได้รับขนานนามว่า “ประตูแห่งศตวรรษ” พอๆ กับรอยมือของ “หัตถ์พระเจ้า” ที่เกิดขึ้นในเกมเดียวกัน ความสำเร็จของโททล์ฟุตบอล และสามทหารเสืออดีต “กุลลิท - แวน บาสเทน - โรเจอร์การ์ด” หลังหมดยุคนักเตะเทวดา โยฮันส์ ครัฟฟ์ แต่ก็ยังออกหักกับบอลโลก ลูกยิงนกของเทพบุตรเบียดทอง โรแบร์โต้ บาจโจ้ ที่ส่งบราซิลเป็นแชมป์ที่สหรัฐอเมริกา ความมหัศจรรย์ของซินเดียน ซีดาน นำทัพขุนพล “เลส เบลอส” คว่ำชัยในฟรองซ์ '๙๘ ก่อนจะซ็อกโลกด้วยการครอบครองในฟุตบอลโลกครั้งต่อมา ก่อนที่ “ซิซู” จะมาใช้หัวใจมาเตรัสซี โดนไบแดงไล่ออกในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2006 กระทั่ง ภาพที่ หลุยส์ ซัวเรซ กระโดดตบบอลออกจากเส้นประตู หรือ ฟาน บอมเมล กระโดดถีบยอดดอก ซาบี อลอนโซ่ ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2010 ก็ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลก เหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้ม และน้ำตาที่เกิดขึ้นผ่านบอลลูกกลมๆ ในสนาม” ที่เหล่าคอบอลยังติดตาม แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ข้างสนาม หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันอยู่ในฟุตบอลโลกด้วย เรื่องราวที่คัดสรรมาแล้วในครั้งนี่ จึงเป็นการมอง “ด้านมืด” ผ่าน 8 เหตุการณ์สำคัญในฟุตบอลโลก นับแต่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 เรื่อยมา ซึ่งบางเรื่องก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลย บางเรื่องหลายชาติก็ยากจะลืมๆ มันไปเสีย

### ‘คว่ำบาตร’ กับแพะรับกรรม



ฟุตบอลโลก 1950 เป็นการเปิดศึกฟุตบอลโลกอีกครั้ง หลังจากที่ต้องหยุดพักยาวถึง 12 ปี เพราะภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสงครามส่งผลให้ทั้งทีมชาติเยอรมัน และญี่ปุ่น ในขณะประเทศกลุ่มอักษะ “โดนแบน” ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก ขณะที่อิตาลียังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในฐานะแชมป์เก่า และไม่จำเป็นต้องลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียต เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี และโปแลนด์ กลับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเสียเองตั้งแต่ในรอบคัดเลือก ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ อิตาลีสิ้นสุดเส้นทางป้องกันตำแหน่งแชมป์แค่เพียงรอบแรกเท่านั้นหลังถูกสวีเดนถล่มไป 2-0

### กับแพะ คนไม่แพะ

เกมอันอื้อฉาวในทัวร์นาเมนต์ที่มีเจ้าภาพร่วมครั้งแรก และครั้งแรกที่ฟุตบอลโลกเกิดขึ้นบนทวีปเอเชีย ในปี 2002 คือ เกมรอบสองระหว่างอิตาลี กับเกาหลีใต้ ซึ่งตลอดทั้งเกม กรรมการ เปาเซ่ซัง เจ้าภาพร่วมชนิดค่อนข้างน่าเกลียด



โดยเฉพาะการช่วยให้เจ้าภาพร่วมรอดพ้นการเสียจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ กระทั่งเกาหลีใต้มาได้ Golden Goal จากอาห์น จุง ฮวาน ทำให้ขุนพลโสมแดงเอาชนะอิตาลีไปได้อย่างเหลือเชื่อด้วยสกอร์ 2-1 ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในที่สุด หลังเกม ปฏิกริยาจากฝั่งอิตาลีเป็นไปอย่างดุเดือด โดยเฉพาะประธานสโมสรเปรูจาดันสังกัตของอาห์น จุง ฮวาน ผู้ยอมรับตัวเองว่ามีอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างเข้มข้น ถึงกับประกาศไล่เขาพ้นจากความเป็นผู้เล่นของสโมสร โขงหลานที่เป็นผู้ยิงประตูชัยเหนือทีมชาติของตนนั่นเอง